

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
ครั้งที่ 200 (2/2566) วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทร์ ริเวอร์วิว)	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการ ดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง (วังจันทร์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน มกราคม 2566 ตามที่เสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการดังนี้ 1) การติดตั้งเครื่องกรอง อากาศบริเวณซิลเลอร์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ในการลดใช้เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก ช่วงเวลาที่อุณหภูมิเย็นลง และ 2) ประสาน หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อมาจัดงานแสดงสินค้าที่ หอประชุม ศรีวิชัยโชติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้จากการเข้าพัก วังจันทร์ ริเวอร์วิว มากขึ้น	รับทราบ โดยผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามมติ
4.2	รายงานผลการดำเนินการ สอบสวน พนักงานแผนก ต้อนรับกรณีการกล่าวโทษ พนักงานที่กระทำผิดต่อ ผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบจัดสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอด สารพิษจำนวน 5 โรงเรือน และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการ และวางแผนการบริหาร จัดการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดต่อไป	รับทราบ โดยผู้บริหาร ศูนย์วัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามมติ
4.3	การขยายโรงเรือนปลูกผัก ปลอดสารพิษ	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300,000 บาท ในการจัดสร้างโรงเรือนปลูก ผักปลอดสารพิษจำนวน 5 โรงเรือน และ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และวางแผนการ บริหารจัดการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดต่อไป	รับทราบ โดยผู้บริหาร (รศ. ดร.โชติ บดีรัฐ) ดำเนินการตามมติ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	<p>การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เงินรายได้และการ บริหารงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ....</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เงินรายได้ และการบริหารงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ</p>	<p>รับทราบ โดยเสนอ นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม ข้อบังคับแล้ว</p>
5.2	<p>การพิจารณา “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม เรื่องกำหนดอัตราเงิน ค่าบำรุงการศึกษา และ เรื่อง กำหนดอัตราเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและ ประถมศึกษา</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกำหนดอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและ ประถมศึกษา และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องกำหนดอัตราเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา</p>	
5.3	<p>การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก เป็นประธาน (ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ฉิวพงศ์)</li> <li>2) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ (นายฉิวพงศ์ บุญสาส์)</li> <li>3) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย เป็นกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม)</li> <li>4) ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ สถาบันผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือ หัวหน้าหน่วยงานเรียกชื่ออย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่า คณะ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์)</li> <li>5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ (อาจารย์พันธุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์)</li> <li>6) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็น เลขานุการ</li> </ol>	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณาข้อกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ลับ)	รายละเอียดฉบับที่กรายงานการประชุมลับ	
5.5	การพิจารณาเลือก กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง (มีความ เชี่ยวชาญด้านการปกครอง ส่วนท้องถิ่น)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเลือก นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง (มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วน ท้องถิ่น) โดยมอบหมายให้เลขานุการ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการทาบตาม เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป	รับทราบ โดย ผศ. ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทำหนังสือ ทาบตามแล้ว